

BÁO CÁO

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Công văn số 58/HĐPH-TP, ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lương xây dựng báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo thực hiện.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã luôn trú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Thông qua các hội nghị tổ chức quán triệt, giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên và người làm công tác hòa giải ở cơ sở. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xử lý kịp thời những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

2. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh nội dung chủ yếu là tuyên truyền Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nội dung tuyên truyền, phổ biến các tài liệu pháp luật như: Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch, Luật Bình đẳng giới. Luật Phòng chống bạo lực

gia đình, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã trú trọng các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân ở địa phương như: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đất đai, quy định về mức thu lệ phí, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; chuyên đổi số; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...

Trong 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã đã phối hợp tổ chức được 08 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó 01 cuộc được tổ chức tại Công sở xã, 02 cuộc tại các điểm trường trên địa bàn xã, 05 cuộc tại các thôn trên địa bàn xã với tổng số 662 lượt người tham gia. Ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp UBND xã còn áp dụng nhiều phương thức khác nhau như thông qua các trang mạng xã hội, zalo; Facebook, trang thông tin điện tử... hệ thống truyền thanh của xã và các thôn, 6 tháng đầu năm đã phát thanh 192 buổi tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, nhằm đưa thông tin nhanh nhất đến với người dân.

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo phát động các đơn vị sự nghiệp, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, Trạm y tế, các thôn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ chức các hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân trong toàn xã, tập trung vào các văn bản pháp luật thiết thực với nhân dân, các quy định mới của Đảng và nhà nước, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Đài truyền thanh tích cực đưa tin về ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam, đồng thời cũng xây dựng các bài viết liên quan đến giáo dục, phổ biến pháp luật phát trên hệ thống đài truyền thanh của xã. Ban văn hóa thông tin tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã kẻ, vẽ các biển hiệu, băng zôn có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến về pháp luật treo tại các nơi tập trung đông dân cư, vị trí dễ quan sát và tại trụ sở Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã.

2. 2. Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Xác định được vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao công tác này. Hàng năm trên phân bổ ngân sách của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã dành một phần kinh phí để chi phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí được phân bổ thấp nên phần kinh phí của Ủy ban nhân dân xã dành cho công tác này còn ở mức hạn chế, không đủ đảm bảo hoạt động cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Mặc dù vậy, do đội ngũ cán bộ cơ sở được nhân dân tin tưởng bầu chọn thực hiện công việc trên tinh thần trách nhiệm cao, vì phong trào của địa phương, không đề

cao lợi ích cá nhân nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở vẫn đảm bảo ổn định, chất lượng.

3. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả tốt, việc tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới và những văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã được kịp thời.

Tuy nhiên, về nội dung, hình thức tuyên truyền chưa sâu, chưa thường xuyên, đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, tủ sách pháp luật của địa phương chưa được trang bị đầy đủ, ngân sách dành cho công tác này còn hạn chế.

3.1. Thuận lợi

Sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua.

Vận dụng nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn những nội dung thiết thực nhất với nhân dân. Được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, ngành của Ủy ban nhân dân huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của địa phương, phương pháp tuyên truyền từng bước được thay đổi và hoàn thiện.

3.2. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật còn nặng về hình thức, một số cán bộ, đảng viên, cán bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, thực hiện công việc mang tính đối phó, chưa nghiêm túc.

Trình độ năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, việc cập nhật các văn bản, quy định mới của pháp luật và các mẫu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân còn chưa thường xuyên, kịp thời.

Hình thức và phương pháp tuyên truyền chưa đa dạng, chậm đổi mới, chưa chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ngân sách và trang thiết bị, phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác này còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo cho hoạt động, yêu cầu của công việc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

1. Bám sát nội dung Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng quý trong năm 2023 để xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

2. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, lao động tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Trên đây là Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lương. Kính mong được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư Pháp (b/c);
- Thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Các Ban, ngành có liên quan;
- Lưu VT - TP

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Tính